

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ผู้มาประชุม

๑.นายจีระ ญ ลำพูน	ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๒.นางณัฐพร ท้าวแก้ว	รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๓.นายนิคม บุญยรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๔.นายอุดม วังโส	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๕.นางสาวชญานุต เย็นใจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๖.นางสาวมยุรี เชื้อชาติสิงขร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๗.นางจินดา แข็งธัญญกิจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๘.นางบานเย็น จันทร์ขำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๙.นายสุภาพ แก้วพนัส	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๑๐.นางคณิจตา ชัดหลง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
๑๑.นายสฤณี สุภาเลิศ	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายสุขคำ จันทร์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (ลาไปพบแพทย์ตามนัด)
-----------------------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายฉอ้อน เขื่อนเพชร	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง
๒.นางวไลพร กันทะวงศ์	รองนายกเทศมนตรี
๓.นายนพดล อนันต์ตะ	รองนายกเทศมนตรี
๔.นายจันทร์รุ่ง ฐานที่	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕.นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖.ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.นายทินกร ทานา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘.นางสาวทิพย์ภาพร ชุมภู	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๙.นางภุมรินทร์ ระวีวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (สำนักปลัด)

โดยให้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการแล้ว การจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ก็ถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒,๓,๖ เพราะเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภค-บริโภค และสามารถช่วยเหลือประชาชนยามที่เกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งบางครั้งฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ทับถมถนน ลำเหมือง คลองส่งน้ำ ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบในบางหมู่บ้านของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อยู่บนเขาหรืออยู่ลึกจากถนนและมีพื้นที่คับแคบทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปทำงานได้ อีกทั้งงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการประเภทชุดลอก ปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาแหล่งน้ำ ในระยะ ๑-๓ ปีที่ผ่านมา ถือว่ามากพอสมควร ดังนั้นในวันนี้จึงอยากจะนำเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๖๐ แรงม้า ราคาประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ส่วนรายละเอียดยอดเงินสะสม ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง ครับ

นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว
ผู้อำนวยการกองคลัง

แจ้งสถานะเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้หลังจากหักเงินเป็นสำรองตามระเบียบฯแล้ว ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖,๑๙๒,๘๔๕.๙๖.-บาท และมีเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒,๗๖๕,๐๒๐.๘๗.-บาท ค่ะ

นายอุดม วังโส
สมาชิกสภาเทศบาล

แจ้งว่าการจัดซื้อเครื่องจักรหนัก (รถชุดตีนตะขาบ) เพื่อช่วยเหลือประชาชน นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแล้ว ซึ่งถ้าหากสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วควรจะเน้นการบริหารจัดการให้ดี โดยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เครื่องจักรเข้าไปดำเนินการในแต่ละโครงการ ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเสียงสะท้อนกลับมาถึงคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้ครับ เนื่องจากงานประเภทพัฒนาแหล่งน้ำ งานซ่อมแซมปรับปรุง งานชุดลอก แต่ละปีสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่านส่งโครงการเข้ามาที่เทศบาลมีใช้น้อย

นายจีระ ณ ลำพูน
ประธานสภาเทศบาล

การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ต้องมีงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อจะได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาล แต่การจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๖๐ แรงม้าตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ นั้น รายละเอียดยังไม่ชัดเจน ดังนั้นอยากให้ท่านปลัดเทศบาล ช่วยชี้แจงเพิ่มเติมด้วย ครับ

นายสฤณี สุภาเลิศ
ปลัดเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๖๐ แรงม้า งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงนำเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อน ถ้าหากเห็นชอบให้ดำเนินการแล้วก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อได้ราคากลางแล้วจะได้เสนองบประมาณที่ชัดเจนให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติ อีกทีครับ

นาย/.....

นายจีระ ณ ลำพูน
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลได้แจ้งให้สภาเทศบาล
รับทราบและเห็นชอบในเบื้องต้น เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๖๐ แรงม้า สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีแล้ว ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาล ว่าเห็นชอบให้ดำเนินการ หรือไม่ ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เมื่อได้ราคากลางแล้วให้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยจำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ
ประธานสภาเทศบาล ลาประชุม ๑ เสียง คือ นายสุชคำ จันทร์แก้ว

๕.๒ โครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและ นิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง

นายจีระ ณ ลำพูน
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ขอให้เปิดการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาล
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ โครงการก่อสร้างอาคาร
แสดงสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและ นิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบล
ทุ่งข้าวพวง รายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ครับ

นายฉอ้อน เชื้อนเพชร
นายกเทศมนตรี

ตามที่ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาล เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและนิทรรศการข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งได้แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สภาเทศบาลได้รับทราบใน วาระที่ ๕.๑
แล้ว สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและ
นิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง อยู่ในประเภทโครงการ
ที่ดำเนินการ คือส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ
๕๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งโครงการนี้ก็เหมือนกับการขออนุมัติจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ
คือนำเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อน ถ้าหาก
เห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว จะมอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจออกแบบ
และประมาณราคาเพื่อให้ได้งบประมาณที่ชัดเจน เสนอให้สภาเทศบาล
ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมอีกทีครับ

นายสุภาพ แก้วพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องโครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรและนิทรรศการ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ต้องมีการส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนและสินค้ามีคุณภาพเพื่อจะได้นำสินค้ามาวางจำหน่าย
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายฉอ้อน เชื้อนเพชร
นายกเทศมนตรี

แจ้งว่าในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้
๑๐๐,๐๐๐.-บาท ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพเสริมตำบล
ทุ่งข้าวพวง ดังนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถรวมกลุ่ม
ขอรับงบประมาณสนับสนุนได้ และตอนนี้ทางเทศบาลก็ให้การสนับสนุน
กลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มน้ำมันมะแตก กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุม
กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก อีกทั้งตอนนี้เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งค่อนข้าง
จะเป็นรูปธรรมแล้ว ในการมาโรงเรียนแต่ละครั้งผู้สูงอายุก็จะมารวมกลุ่มกัน
ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำตุ๊ก ไม้กวาดทางมะพร้าว เหยี่ยูโปรยทาน ขนมไทย

ดอกไม้/.....

ดอกไม้จันทร์ และตอนนี้กำลังจะเพาะเห็ดและเลี้ยงไก่ ซึ่งในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร และนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง ในครั้งนี้ก็เพื่อรองรับกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งตำบลทุ่งข้าวพวงเป็นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมาย อาทิ บ่อน้ำร้อนโป่งอาง ไร่องุ่นนิศาน้ำตกศรีสังวาลย์ สำนักสงฆ์พุทธพรหมปัญญา และคอย่างขาง ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาแวะใช้บริการห้องน้ำ พักรถ และถ่ายรูป มากพอสมควร ดังนั้นเราควรมีสถานที่และข้อมูลไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งหากเรามีสินค้ามาวางจำหน่ายก็จะเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนแน่นอน จึงอยากเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ เพื่อจะได้ดำเนินการ ต่อไปครับ

นายจีระ ณ ลำพูน
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลได้แจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบและเห็นชอบในเบื้องต้น เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร และนิทรรศการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าเห็นชอบให้ดำเนินการ หรือไม่ ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ และให้กองช่างเร่งสำรวจและออกแบบประมาณราคาเพื่อให้ได้งบประมาณที่ชัดเจน เพื่อเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยจำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาเทศบาล ลาประชุม ๑ เสียง คือ นายสุชคำ จันทร์แก้ว

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ
ผู้อำนวยการกองช่าง

แจ้งว่าจะเร่งสำรวจเพื่อออกแบบประมาณราคา เพื่อจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมครั้งต่อไป ครับ

นายสุฤษดิ์ สุภาเลิศ
ปลัดเทศบาล

สอบถามทางสภาเทศบาล จะกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง ๒ โครงการ เมื่อไหร่ซึ่งในการขออนุมัติเปิดประชุมครั้งนี้จะสิ้นสุดสมัยประชุมในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยไม่ต้องออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายฉอ้อน เชื้อนเพชร
นายกเทศมนตรี

๕.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้ตั้งเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในหมวดค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท และได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกจำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งตอนนี้ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปเกือบหมดแล้ว แต่ปัญหาเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควันยังไม่สิ้นสุดยังคงมีการลักลอบเผาป่าทั้งที่อยู่ในช่วงห้ามเผา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ร่วม/.....

ร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติผาแดง หน่วยคุมไฟฟ้าไชยปราการ กำหนด-ผู้ใหญ่บ้าน โดยจัดชุดลาดตระเวนและปฏิบัติการเข้าดับไฟพื้นที่หากมีเหตุเผาป่าในพื้นที่ และทุกเช้าก็จะมีการประชุมวางแผนก่อนออกปฏิบัติงานร่วมกันเป็นประจำทุกวัน ซึ่งในการลาดตระเวนในแต่ละวันผมยอมรับว่าเหนื่อยและลำบากมากเพราะต้องเดินป่าและขึ้นเขา ทางลงก็ลาดชัน บางทีไฟฟ้ามาทั้งฝนและควันอากาศร้อนการปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงาน กำหนด-ผู้ใหญ่บ้าน ทำให้มีค่าใช้จ่ายตามมาเช่น ค่าอาหารและน้ำดื่ม โดยเฉพาะน้ำดื่มซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ซึ่งอาจจะทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากเราได้สนับสนุนให้หมู่บ้านจัดทำแนวกันไฟ การอบรมและจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ ดังนั้น ถ้าหากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ คงจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินการ ครับ

นายสฤณี สุภาเลิศ
ปลัดเทศบาล

แจ้งว่าในการปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงาน และกำหนด-ผู้ใหญ่บ้าน อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ทราบ บางทีได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าเวลาพลบค่ำหรือกลางคืนจำเป็นต้องออกปฏิบัติการ ซึ่งผมก็ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเหนื่อย ดังนั้นจึงอยากเสนอให้สภาเทศบาลได้รับทราบ และหากงบประมาณไม่เพียงพอจะขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครับ

นายทินกร ทานา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ในหมวดค่าใช้สอย นั้น การเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร สำหรับปีงบประมาณถัดไปจะขอตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ในรูปแบบอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงนำเสนอให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ครับ

นายจีระ ณ ลำพูน
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลได้แจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าเห็นชอบหรือไม่ ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม

ถ้างบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการโอนงบประมาณและหากยังไม่เพียงพอให้สรุปยอดเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมครั้งต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ด้วยจำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาเทศบาล ลาประชุม ๑ เสียง คือ นายสุชคำ จันทร์แก้ว

๕.๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายฉอ้อน เชื้อนเพชร
นายกเทศมนตรี

เนื่องจากเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อยู่ในพื้นที่ดูแลของโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านห้วยเป่า ซึ่งตอนนี้ทางโครงการขยายผลฯ ได้เข้าไปแนะนำส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรโดยจัดอบรมพัฒนาความรู้ ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยนำร่อง ๒ หมู่บ้าน คือบ้านแม่กอนและบ้านห้วยเป่า นั้น ดังนั้นจึงอยากให้ทุกหมู่บ้านมีศูนย์ประสานงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ติดต่อประสานงานกับศูนย์ขยายผลโครงการหลวงบ้านห้วยเป่า ในด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่นการ

ฝึกอบรม/.....

นายจีระ ฌ ลำพูน
ประธานสภาเทศบาล

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และที่สำคัญก็คือด้านการตลาด และตอนนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ก็แจ้งให้ทราบว่ามึงงบประมาณสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อีกจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งผมจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทหารีร่วมกันอีกครั้ง และถ้าหากงบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอผมจะขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการสำหรับวันนี้แจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบในเบื้องต้น ครับ

มติที่ประชุม

การดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในวันนี้เพื่อให้สภาเทศบาลได้รับทราบเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดยังไม่ชัดเจนและยังไม่มี การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งวันนี้ถือว่าสภาเทศบาล ได้พิจารณารับทราบตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอในเบื้องต้น ด้วยจำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาเทศบาล ลาประชุม ๑ เสียง คือ นายสุขคำ จันทร์แก้ว

ระเบียบวาระที่ ๖

นายจีระ ฌ ลำพูน
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ต่อไปเป็นวาระอื่นๆ รายละเอียดเชิญ นายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรี

๖.๑ เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แจ้งเรื่องโครงการถนน over lay ที่ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องเป็นโครงการถนนที่ถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวงชนบทเท่านั้น ตอนนี้มี ถนนสายบ้านแม่กอน และบ้านทุ่งข้าวพวง ครับ ซึ่งโครงการเสริมไหล่ทางของบ้านแม่กอน สามารถของงบประมาณในการก่อสร้างได้ เพราะเป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนตามที่แจ้งให้ทราบ ครับ

นายอุดม วังโส
สมาชิกสภาเทศบาล

แจ้งเรื่องโครงการเสริมไหล่ทางถนนบ้านแม่กอน ผมขอบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เนื่องจากถนนคับแคบและเป็นทางโค้งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากของบอุดหนุนเฉพาะกิจอาจจะล่าช้า และหากได้จริง ค่อยโอนงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นอย่างอื่นแทน ครับ

นายสฤทธ์ สุภาเลิศ
ปลัดเทศบาล

ขอให้กองช่างสำรวจและขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ครบ เพราะจะทำให้เราของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ง่ายขึ้น

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ขอโครงการก่อสร้างถนน over lay ห่อมบ้านใหม่พัฒนาและห่อมบ้านกระเหรียง และขอแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนถนนกับกรมทางหลวงชนบทตอนนี้ได้สำรวจและส่งไปจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการขึ้นทะเบียนจะต้องส่งหนังสือโดยแบบรูปถ่ายและการกำหนดค่าพิกัด GPS พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยทั้งนี้ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

อนุมัติ/.....

อนุมัติก่อนจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ ซึ่งถนนที่ได้รับการถ่ายโอนตอนนี้ก็มี หมู่บ้านแม่ก่อนกับหมู่บ้านทุ่งข้าวพวง ส่วนหมู่บ้านอื่นขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ รับการถ่ายโอน ครับ

ที่ประชุม

นายฉอ้อน เชื้อนเพชร
นายกเทศมนตรี

รับทราบ

๖.๒ เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ

แจ้งเรื่องโรงเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมแล้ว ตอนนี้อยู่ ในช่วงปิดภาคเรียน ในการมาโรงเรียนแต่ละครั้งผู้สูงอายุก็จะมารวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำตุ๊ก ไม้กวาดทางมะพร้าว เหยี่ยูโปรยทาน ขนมไทย ดอกไม้จันทน์ และตอนนี้กำลังจะเพาะเห็ดและเลี้ยงไก่ และจากการสอบถาม ผู้สูงอายุมีความต้องการให้เทศบาล ดำเนินการดังนี้

๑. ต้องการเสื่อให้ผู้สูงอายุที่มาโรงเรียนให้ครบทุกคนเพื่อความพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงาม

๒. ต้องการสร้างโรงเพาะเห็ดและแปลงปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

๓. การทำดอกไม้จันทน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

๔. การศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุที่มาโรงเรียน

สำหรับอาชีพเสริมในด้านต่างๆ ผมก็ได้ประสานไปยังวิทยากร เช่น เกษตรอำเภอกุญชรจาก กศน.ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ต่อไปจะประสานไปยัง ประมงอำเภอและ พัฒนาการประจำตำบลของเรา เพื่อให้มีความหลากหลายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบและขอความอนุเคราะห์การรับส่งผู้สูงอายุในการมาโรงเรียน เดือนละ ๒ ครั้ง ด้วยครับ

ที่ประชุม

นายฉอ้อน เชื้อนเพชร
นายกเทศมนตรี

รับทราบ

๖.๓ เรื่องการประชุมประชาคมตำบล

ตามที่ได้เชิญประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเราได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ และส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วย ผมจะแจ้งให้ทราบเป็นเรื่องๆ ดังนี้

- แจ้งเรื่องงบประมาณที่จะส่งเสริมในด้านการพัฒนาอาชีพ โดยผ่านทางกองทุนหมู่บ้านจากพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว

- แจ้งเรื่องการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ของกรมพัฒนาที่ดินจากหมอดินประจำตำบล โดยผู้ที่ประสงค์จะขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรสามารถแจ้งได้ที่ นายอินทร์ไทย ไชยวุฒิ หมอดินประจำตำบล ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสมทบรายละ ๒,๕๐๐.-บาท แต่ทั้งนี้ที่ดินจะต้องมีเอกสารสิทธิ์เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการเข้าไปดำเนินโครงการ

- เรื่องน้ำประปา ซึ่งทางกำนันตำบลทุ่งข้าวพวง ต้องการสร้างระบบประปาที่สามารถใช้ได้ทั้งตำบล ทั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องแหล่งน้ำ

- เรื่องขยะ ซึ่งที่ประชุมต้องการให้เทศบาลจัดซื้อรถขยะแล้วจัดเก็บให้ทุกหมู่บ้าน แต่ผมเสนอให้ทุกหมู่บ้านบริหารจัดการกันเอง เหมือนหมู่ที่ ๑,๓ เนื่องจากพื้นที่ของตำบลทุ่งข้าวพวงห่างไกลกันประกอบด้วยทุกหมู่บ้านก็มีบ่อขยะเป็นของ

ตนเอง/.....

ตนเองแล้วและควรจะมีการคัดแยกขยะ สำหรับขยะที่เป็นอันตรายให้แจ้งให้เทศบาลทราบเพื่อจะได้จัดเก็บและฝังกลบให้ถูกต้อง ปัจจุบันหมู่ ๔ บ้านแม่จาประสบปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่บริเวณทางไปบ้านห้วยทรายขาว สำหรับเรื่องนี้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วและจะนัดประชุมชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจกันอีกที

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องขยะบ้านแม่จายอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง และเขตทางหลวงควรจะมีปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่บริเวณทางไปบ้านห้วยทรายขาว สำหรับเรื่องนี้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วและจะนัดประชุมชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจกันอีกที

นายนพดล อนันต์ตะ
รองนายกเทศมนตรี

แจ้งเรื่องงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบ้านอรุโณทัย ซึ่งเชิญสมาชิกสภาเทศบาล คณะบริหารร่วมงานระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๙ และงานพี่น้องชนเผ่าห้วยอมบ้านใหม่พัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทั้งสองงานได้ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำทุกวัน

นางวไลพร กันทะวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

สรุปโครงการต่างๆที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและหมู่บ้านส่งเข้ามา มีทั้งหมด ๒๔ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านคะ อยากฝากให้ทางกองช่างเร่งดำเนินการด้วยคะ

นายอุดม วังโส
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลหรือหมู่บ้านส่งโครงการเข้ามา ซึ่งบางโครงการก็ส่งมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือดำเนินการใดๆ เวลาเราส่งเจ้าหน้าที่ก็ลงรับหนังสือแล้วพอมาดูตามโครงการปรากฏว่าโครงการหาย ขอฝากให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและกำหนดระยะเวลาให้ด้วยบางที่ชาวบ้านถาม ผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรครับ

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ
ผู้อำนวยการกองช่าง

แจ้งเรื่องการรับ-ส่งหนังสือ ซึ่งทางเทศบาลก็ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ และเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม ในส่วนของกองช่างก็เสนอไปที่ท่านรองวไลพร ซึ่งบางโครงการก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าต้องทำอะไร เจ้าหน้าที่ก็เก็บเข้าแฟ้มและไม่ได้ดำเนินการต่อ ครับ

นางวไลพร กันทะวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

มีโครงการเดียวที่ไม่ได้เขียนหนังสือเพราะไม่ทราบว่าคืออะไร แต่ทั้งนี้ก็คุยกับสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สมาชิกสภาเทศบาลมีการติดตามโครงการซึ่งเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ต่อไปจะพยายามกำชับเจ้าหน้าที่เรื่องหนังสือหรือโครงการที่ส่งเข้ามาเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการดำเนินงานคะ

ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ โครงการศึกษาดูงาน

นายฉอ้อน เชื้อนเพชร
นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี นั้น อยากจะนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ประเด็นที่เราจะไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีแล้วเรายังจะไปดูเรื่องการบริหารจัดการขยะ และประเด็นผู้สูงอายุซึ่งจะได้นำมาปรับใช้และพัฒนางานในภารกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นและได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับ สถานที่ที่จะไปนั้นขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาครับ

ที่ประชุม/.....

ที่ประชุม

ควรจะไปศึกษาดูงานในจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะ และประเด็นดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ความรู้และประโยชน์สำหรับนำมาพัฒนาองค์กรของเรา และควรจะมีก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วยเพราะจะทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นายฉออ่อน เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรี

ผมจะให้เจ้าหน้าที่ทำโครงการเพื่อเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไป ครับ

ที่ประชุม**รับทราบ**

นายจีระ ฌ ลำพูน
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามแล้ว ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ในสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ด้วย ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๓๕ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสฤชต์ สุภาเลิศ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้ว

ลงชื่อ

กรรมการสามัญประจำสภาตรวจรายงานการประชุม

(นางจินดา แข็งธัญญกิจ)

ลงชื่อ

กรรมการสามัญประจำสภาตรวจรายงานการประชุม

(นายสุภาพ แก้วพนัส)

ลงชื่อ

กรรมการสามัญประจำสภาตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมยุรี เชื้อชาติสิงขร)

สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายจีระ ฌ ลำพูน)

ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

